



«Thầy không bao là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy».

(Matteo, 18, 21-22)



Đức Giêsu đáp:
«...tới bảy mươi lần bảy»,
với Ngài tha thứ là vô hạn:

«Chúng ta phải luôn tha thứ».



«Tha thứ không phải là sự yếu đuối;
cũng chẳng phải là thái độ thờ ơ.
Tha thứ không có nghĩa là chấp thuận điều xấu».



«Luôn luôn tha thứ sao???

Tôi không nghĩ là mình có thể thực hiện được, rồi người khác sẽ lợi dụng nó».



«Chắc chắn chúng ta có thể nghĩ như vậy.

Nhưng tha thứ đồng nghĩa với việc tạo cơ hội hàn gắn các mối tương quan rạn nứt».



«NIỀM VUI MÀ TA CẢM NHẬN ĐƯỢC THẬT LỚN LAO»:



«**THA THỨ LÀ ĐÓN NHẬN**
mỗi người như họ là,
bất chấp những gì họ làm cho ta,
NHƯ THIÊN CHÚA ĐÓN NHẬN TA, DÙ CHO NHỮNG LỖI LẦM TA PHẠM»



«Tha thứ bao gồm việc thiết lập mối tương quan mới với người có lỗi với bạn,
để người đó và bạn có thể **BẮT ĐẦU LẠI**,
để có một tương lai trong đó sự dữ không còn quyền lực».



«**Làm thế nào để thực hành Lời sống thánh này?**
Với tôi điều này thật khó».



«Đúng vậy, với tôi cũng khó.
Nhưng đây chính là vẻ đẹp của **Ki-tô giáo**.

Đó chính là lý do chúng ta theo Chúa Giêsu, Đấng khi trên thập giá đã cầu xin Chúa Cha tha tội cho những người đã kết án tử hình Ngài, và Ngài đã phục sinh».



«**Can đảm lên! Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống như vậy, điều này đảm bảo mang lại cho ta sự bình an và nhiều niềm vui chưa từng có».**

70 x 7 =



«**Thiên Chúa tha thứ như thế nào?**

Trước hết, Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta! Ngài không bao giờ mệt mỏi với chuyện này. Chính chúng ta mới mệt mỏi trong việc xin tha thứ. Nhưng Ngài không mệt mỏi tha thứ».

(...) «Không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy».
Nghĩa là «luôn luôn» tha thứ,
đó là cách Chúa tha thứ cho chúng ta: **luôn luôn, không ngừng».**

«Dù cho bạn sống một đời quá nhiều tội lỗi, quá nhiều xấu xa, nhưng đến cuối cùng, chỉ cần một chút ăn năn, xin tha thứ, thì Chúa sẽ ngay lập tức tha thứ cho bạn. Ngài luôn luôn tha thứ cho chúng ta».



centrogen3.rpu@focolare.org

Adattamento di Ago Spolti
dalla Parola di Vita di L. Magri

